



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: รู้ไปไม่ว่า: พี่ชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
2. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ: 'กรมส่งเสริมสหกรณ์'คัดเลือก'สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ... แนวหน้า	แนวหน้า
3. เกษตรฯเผยผลคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกร-สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี'64	แนวหน้า
4. ลุยเก็บผักตบชวาคลองบางบัวทอง เพิ่มขีดความสามารถระบายน้ำฝน	มติชน (กรอบบ่าย)
5. สกู๊ปพิเศษ: 'สำรวย บางสร้อย' คว่ำรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม...	สยามรัฐ
6. จั๊นยาศอบพิรุณทยท.เทขายยง1.04แสนตัน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. คอลัมน์: รอบโลก: ระวังน้ำเข้ากึ่ง	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
8. รายงานพิเศษ: แดนมังกรแฟนพันธุ์แท้ผลไม้ไทยปลดล็อกเส้นทางเพิ่มด่านนำเข้า...แนวหน้า	แนวหน้า
9. คอลัมน์: สรุปข่าวในประเทศ: งดจัดงานพระราชพิธีพี่ชมงคลฯยังให้ปลุกเสกพันธุ์...มติชนสุดสัปดาห์	มติชนสุดสัปดาห์
10. แห่งขายทุเรียนออนไลน์บูม Q1จีนออร์เดอร์6.2พันล้าน	ประชาชาติธุรกิจ

\*\*\*\*\*

วัน พี่ชมงคล  
ของ ไทย มี  
ความเป็นมาอย่างไร  
เวียง

รัฐไปไม่ด  
โดย...น้าชาติ ประชาชื่น  
www.khaosod.co.th/rupaimode

## พี่ชมงคลจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ

ตอบ เวียง

ที่เรียกกันทั่วไปว่าวันพี่ชมงคล คือ พระราชพิธีพี่ชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ ประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง



พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือน 6 ของทุกปี ซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย โดยจะเป็นวันใดในเดือน 6 หรือเดือน พฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามเหมาะสมต้องตามประเพณี ก็ให้จัดในวันนั้น

การจัดงานพระราชพิธีพี่ชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญได้กระทำเต็มรูปแบบประเพณีครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ.2479 เว้นไปจนกระทั่งในปี พ.ศ.2503 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นใหม่ และได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน



ทั้งนี้ เมื่อได้ฟื้นฟูพระราชประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นมาในระยะแรกนั้น พระยาแรกนา ได้แก่ อธิบดีกรมการข้าว โดยตำแหน่ง สำหรับเทพีทั้งสี่พิจารณาคัดเลือกจากภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังจากพระยาแรกนา ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่ง ส่วนผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาคทองและคู่หาคเงิน ได้พิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการหญิงโสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นไป

พระราชพิธีพี่ชมงคล เป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้าวนั้นถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชน ในภาษาบาลีเรียกว่า ปุพพัตถณะ หรือบุพพัตถณะ หรือบุพพัตถณชาติ ส่วนพืชอื่นๆ ที่เป็นอาหารเรียกว่า อปรัตถณ หรืออปรัตถณชาติ หมายถึง พืชจำพวกถั่ว เป็นต้น ถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่า บุพพัตถณปรัตถณชาติ ที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิด

บุพพัตถณปรัตถณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพี่ชมงคล เป็นข้าวเปลือก มีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากนี้ มีเมล็ดพืชต่างๆ รวม 40 อย่าง แต่ละอย่างบรรจุลงผ้าขาว กับเปลือกมันต่างๆ พันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้น

และยังมีข้าวเปลือกที่หว่านในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่ง เป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาโรฐาน และพระราชทานมาเข้าพระราชพิธีพี่ชมงคล พันธุ์ข้าวพระราชทานนี้ จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่ง

nachart@yahoo.com

## 'กรมส่งเสริมสหกรณ์'คัดเลือก 'สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564'

### ชายคาพระพิรุณ



เป็นประจำทุก ๆ ปี ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกรสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมยิ่งขึ้น สำหรับในส่วนของการส่งเสริมสหกรณ์นั้น ขุนเกษตรฯ ได้รับความเปิดเผยจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า ในปี 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ โดยกำหนดคุณสมบัติว่าจะต้องมีผลการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีข้อมูลย้อนหลัง (งบการเงิน) ที่เอกรตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านระดับมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องไม่มีข้อบกพร่อง และไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี หากเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติมาแล้ว จะต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากปีที่ได้รับรางวัล จึงมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ ซึ่งการแบ่งประเภทสหกรณ์ดีเด่น มีทั้งสหกรณ์ที่อยู่ในภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์โคนม สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์บริการ และสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริหรือ

พื้นที่โครงการหลวง ส่วนการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น แบ่งออกเป็น กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเกษตรกรทำสวน กลุ่มเกษตรกรทำไร่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ทั้งนี้ ในปี 2564 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.สหกรณ์โกนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรี 3.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง 4.ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร 5.สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดระยอง และ 6.สหกรณ์เครดิตยูเนียนรวมน้ำใจท่าขาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 2 แห่ง คือ 1.กลุ่มเกษตรกรทำนาฤดูประทายจังหวัดอุบลราชธานี และ 2.กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นายวิศิษฐ์ ให้ข้อมูลอีกว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เหล่านี้เป็นตัวอย่างให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้กับการพัฒนาการดำเนินงาน โดยจัดทำผลงานและทำเนียบเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จัดเวทีให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ รวมทั้งเทคนิควิธีในการให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจและร่วมกิจกรรมของกลุ่ม มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิญไปเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความรู้แก่สหกรณ์ต่างๆ และเปิดโอกาสให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอื่นไปศึกษาดูงานกับสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายในขบวนการสหกรณ์

ในตอนที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้ฝากถึงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรว่า การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ควรจะมีการประเมินองค์กรของตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินในการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เพื่อประเมินองค์กรของตนเองว่าควรจะมีการพัฒนาหรือควรปรับปรุงในด้านใด แล้วนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงปรับใช้กับการบริหารงานของตนเอง

คิดค้นกิจกรรมและสวัสดิการอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก และส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับกลุ่มมากขึ้น พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ส่งผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การคัดเลือกฯ ไปยังจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นในแต่ละระดับต่อไป

ขุนเกษตรฯ

## เกษตรกรเผยผลคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกร-สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี'64

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นสาขาอาชีพต่างๆ ให้เป็นเกษตรกรสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกสาขาต่างๆ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ รางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับผลการคัดเลือกมีดังนี้

1) เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขา ประกอบด้วย อาชีพทำนา ได้แก่ นายศักดิ์ดา เขตกลาง จ.ร้อยเอ็ด, อาชีพทำสวน ได้แก่ นายชงยุทธ ศรีจินดา จ.สมุทรสาคร, อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายสุทธิ ทิหมาย จ.ระยอง, อาชีพทำไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายวิระชัย ก้องพนาไพโรสดนธ์ จ.ตาก, อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางจงรักษ์ พลายงาม จ.ศรีสะเกษ, อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายพรหมพิริยะ



เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

สอนศิริ จ.ปราจีนบุรี, อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ จ.อ่างทอง, อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายจรรุญ ทรัพย์ศิริ จ.สมุทรสาคร, อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ ได้แก่ นายกำพล สร้อยแสง จ.ราชบุรี, อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายปริญญา ดรจนศรี จ.สมุทรสงคราม, สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นางลำรวาย บางสร้อย จ.ร้อยเอ็ด, สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายวิเชียร บุญรอด จ.ราชบุรี, สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นายอำนาจ จันทร์สจ.จันทบุรี, ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายเผ่า พันธุกา จ.กาฬสินธุ์, สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ เด็กชายณัฐพล ชมวิระ จ.กาฬสินธุ์ และสาขาเกษตรกรอินทรีย์ ได้แก่ นายสุธรรม จันทร์อ่อน จ.นครปฐม

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 สาขา ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร

ทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี, กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง จ.ชัยภูมิ, กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแก่ง จ.อุบลราชธานี, กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ สมาคมประมงพื้นบ้านห้วยไทร จ.นครศรีธรรมราช, กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนร้านคนจับปลา จ.สตูล, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายยาวสามัคคี จ.ฉะเชิงเทรา, กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี, กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัว จ.กำแพงเพชร,

สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานพลังดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช, วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอ้อมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี จ.ปัตตานี, ศูนย์ส่งเสริมและผลิตถัสดึงข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีคอนมุล จ.เชียงราย และประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์ จ.กาฬสินธุ์

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี,

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14614

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 37.99

Ad Value: 34,191

PRValue (x3): 102,573

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯเผยผลคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกร-สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี'64

สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-  
เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด จ.ลพบุรี,  
สหกรณ์อ้อมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์อ้อมทรัพย์  
สาธิตสูงพัตลุง จ.พัตลุง, สหกรณ์ร้านค้า  
ได้แก่ สหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
จ.สมุทรสาคร, สหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์  
บริการ ไออาร์พีซี จำกัด จ.ระยอง และสหกรณ์  
เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียน  
รวมน้ำใจทำยาง จำกัด จ.เพชรบุรี

## ลุยเก็บผักตบชวาคลองบางบัวทอง เพิ่มขีดความสามารถระบายน้ำฝน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณคลองบางบัวทอง จ.นนทบุรี ว่าผักตบชวาไหลลงมาสะสมบริเวณคลองจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงสั่งการให้โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 นำโดยนายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี นำเครื่องจักรเครื่องมือ อาทิ เรือกำจัดผักตบชวา และรถแบ็กโฮ เข้าไปดำเนินการกำจัดวัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวา

นายประพิศกล่าวว่า ขณะเดียวกันได้ประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตามนโยบายของรัฐบาล

โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้กำกับให้ทุกหน่วยงานเร่งกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนจะมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้

“นอกจากนี้ ยังได้กำกับให้โครงการชลประทานทุกแห่งเร่งดำเนินการเก็บวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และสนับสนุนน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย” นายประพิศกล่าว

## 'สำรวจ บางสร้อย' คว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ ปี 64 ชูบัญชีเป็น 'วัคซีน' แก่ความจน



### สกूपพิเศษ

👁️ ทีมข่าวภูมิภาค

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชู "สำรวจ บางสร้อย" เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาบัญชีฟาร์มระดับประเทศ ประจำปี 2564 ยกย่องเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการนำ "บัญชี" เป็นวัคซีนแก้ความจนลดต้นทุนลดรายจ่าย ลดหนี้สิน เพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพ และสามารถนำความรู้ด้านบัญชีมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนให้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือก "เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มระดับประเทศ" เป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหาเกษตรกรที่มีผลงานทางการเกษตรดีเด่นและได้นำ "บัญชี" มาปรับเปลี่ยนชีวิตตนเองและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการนำองค์ความรู้จากสถาบันที่บัญชีมาใช้ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน เพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพ ตลอดจนนำมาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในครอบครัว

"เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณของเกษตรกรดีเด่นให้ปรากฏและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ นางสาวสำรวจ บางสร้อย เกษตรกรจากจังหวัดร้อยเอ็ด อายุ 53 ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 12 บ้านสวนปอด.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด อาชีพทำไร่นาสวนผสม โดยประสบความสำเร็จจากการจัดบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่องและนำข้อมูลทางบัญชี มา

วิเคราะห์เพื่อวางแผนการผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ จนสามารถสร้างรายได้และลดต้นทุน รวมถึงสามารถชดเชยหนี้สินให้น้อยลงและมีฐานะที่มั่นคงมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายคนทำบัญชีและการเกษตรในชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการจัดบันทึกบัญชีและด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในชุมชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และเห็นผลจริง" นายโอภาส กล่าว

ปัจจุบันนางสาวสำรวจเป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมผลักดันให้มีการทำบัญชีและการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การวางแผนงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน โดยเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายประจำอำเภอปทุมรัตต์ จัดสรรพื้นที่ของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสม



ผสานให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีหน่วยงานที่ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายคนทำบัญชีและการเกษตรในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการจัดบันทึกบัญชีและด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในชุมชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เห็นผลจริง

"ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม บัญชีเป็นตัวชี้วัดที่ได้มาตรฐานที่สุด ในเรื่องความสำเร็จในการประกอบอาชีพและเป็นวัคซีนที่แก้ความจนได้ดีที่สุด สะท้อนให้เห็นต้นทุนรู้รับ - รู้จ่าย เช่น หากทำนาในแปลงนาของเราทุกกิจกรรมจะต้องมีต้นทุนถ้าเราไม่รู้ต้นทุนเราก็ไม่สามารถรู้ว่าตัวเองมีกำไรหรือประสบความสำเร็จได้

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 71

ฉบับที่: 24539

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 56.81

Ad Value: 59,650.50

PRValue (x3): 178,951.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สก๊อปพิเศษ: 'สำรวจ บางสร้อย' คิวอาร์โค้ดวิเคราะห์ที่ดิน สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ...



อย่างไรอยากให้เกษตรกรทุกคนหันมาทำบัญชี เพราะบัญชีจะเป็นกระจกให้แก่เราในการยกระดับรายได้ ลดหนี้สิน และสามารถเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้ ทำให้ลูกหลานได้เรียนรู้ว่า พ่อแม่ผ่านความยากลำบากมาอย่างไร และทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จขึ้นมาได้" นางสาวราย กล่าว



# ๕ จินายกฯสอบพิรุทธกยท.เตชายยาง1.04แสนตัน

ผู้จัดการรายวัน360° – นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการระบายยางในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามมติกรมเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 63 โดยทำการขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนยางแท่ง STR20 และยางอื่นๆ แบบเหมาดละคุณภาพ และดละโกดัง 17 โกดัง ปริมาณ 104.763.35 ตัน ไปแล้วนั้น

จากการตรวจสอบการขยายสต็อกยางดังกล่าว พบข้อพิรุทธอยู่หลายประการ ซึ่งอาจทำให้รัฐเสียหาย อาทิ 1. การออกประกาศขายยางดังกล่าว รวดเร็วจนผิดสังเกต โดยให้บริษัทที่สนใจ ยื่นข้อเสนอซื้อระหว่าง 9-20 เม.ย. 64 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ จะเหลือวันทำการเพียง 3 วัน คือวันที่ 9, 19 และ 20 เม.ย.เท่านั้น ซึ่งถ้าไม่รู้ตัวมาก่อน จะไม่สามารถยื่น

ข้อเสนอตาม TOR ได้ทัน เพราะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นเงินสดหรือเช็ค 200 ล้านบาท และต้องมีหนังสือเบงก์การันตีไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท มายื่นด้วย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวถ้าไม่รู้ตัวก่อนล่วงหน้า ไม่มีทางทำทัน

2. การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ยื่น ต้องเป็นบริษัทที่เคยร่วมประมูลซื้อขายกับ กยท.มาก่อน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท และโรงงานต้องเคยมีปริมาณการผลิต และแปรรูปในปี 63 มากกว่า

2 แสนตัน ซึ่งในไทยมีเพียง 5 บริษัทเท่านั้น ที่มีปริมาณการผลิตเกิน 2 แสนตัน

3. การที่มีบริษัทเอกชนเพียง 1 ราย ยื่นข้อเสนอซื้ออย่างดังกล่าว โดยไม่มีคู่แข่งนั้นอาจทำให้รัฐเสียหาย ชี้ให้เห็นถึงข้อพิรุทธ ที่สำคัญ การประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 64 โดยไม่ปรากฏว่าผู้ชนะดังกล่าวสามารถซื้อยางได้ในราคาเท่าไรนั้น ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก ในกลุ่มบริษัท

ผู้ซื้อยางว่า งานนี้คาดว่ารัฐบาลอาจขาดทุนกว่า 40 บาท/กก.

4. การที่บอร์ด กยท.อนุมัติให้เอกชนกู้เงินไปได้ 1,200 ล้านบาทนั้น ผ่านมติ กรมแล้วหรือไม่ และเป็นที่สงสัยว่า เป็นการเอื้อให้เอกชน สามารถจับเสือมือเปล่า ใช้หรือไม่ เพราะขณะนี้ทราบว่ามีเอกชนพยายามนำยางดังกล่าว วิ่งไปขายยังประเทศจีน แต่ถูกปฏิเสธหมด เพราะการซื้อขายผิดปกติ จึงไม่มีใครกล้าที่จะรับเผื่อกร้อน

ด้วยข้อพิรุทธดังกล่าว จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกฯ ในฐานะที่รบกวนประมวลยางดังกล่าว มาดูแลแทนกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้อำนาจตาม ม.11(6) ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการพิเศษขึ้นมาสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็ว แต่หากยังเพิกเฉย สมาคมฯ จะนำความนี้ไปร้อง สตง. และ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบต่อไป.



## ระบุรับนำเข้ากุ้ง

- เม็กซิโก ชี้ดี-เมื่อ 30 เม.ย.

กระทรวงเกษตรเม็กซิโกกำลังหาทางกลับ  
มาได้รับใบรับรองการส่งออกกุ้งจากสหรัฐฯ  
ใหม่ หลังถูกถอดใบอนุญาตเพราะบริหาร  
จัดการกุ่มครองเต่าทะเลไม่ดีพอ ทั้งนี้ ทาง  
กระทรวงจะใช้มาตรการและจัดฝึกอบรม  
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเรือลากอวนหากุ้งจะไม่  
กวาดจับเต่าขึ้นมาด้วย ซึ่งแต่เดิมทางการ  
เม็กซิโกได้ขอให้ชาวประมงติดตั้งอุปกรณ์  
ไม่คัดเต่าทะเลบนตาข่ายดักกุ้งแต่ที่ผ่านมา  
ยังไม่เข้าข่ายได้มาตรฐานของสหรัฐฯที่ถือ  
เป็นตลาดส่งออกกุ้งรายใหญ่ของเม็กซิโก.

## แดนมังกรแฟนพันธุ์แท้ผลไม้ไทยปลดล็อกเส้นทางเพิ่มด่านนำเข้าตงซิง



นายพิเศษ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าในปี 2564 นี้ นับเป็นปีทองของการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนเนื่องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันผลักดันให้มีการส่งออกผลผลิตที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าของจีนอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งการดำเนินงานในส่วนที่เป็นภารกิจของกรมวิชาการเกษตรได้รับนโยบายจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกกว่า 40 คน และเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานพื้นที่ภาคตะวันออกของกรมวิชาการเกษตรทั้งหมดให้ร่วมกันปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกสนับสนุนการส่งออกให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัวมากขึ้น

ทั้งการตรวจสอบความแก่-อ่อนของทุเรียนควบคู่ไปกับการตรวจสอบศัตรูพืชและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ของโรงคัดบรรจุ ตลอดจนตรวจสอบการใช้ใบรับรอง GAP ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อเฟ้าระวังและป้องกันการสวมสิทธิ์ รวมทั้งได้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจปิดตู้ทุเรียนจากเดิม 19.00 น. เป็น 23.00 น. ทุกวัน ทำให้ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลผลิต จนถึงขณะนี้สามารถส่งผลผลิตทุเรียนส่งไปจีนได้ปริมาณ 12,000 ตู้ หรือประมาณ



216,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 21,600 ล้านบาท (ราคาเฉลี่ย 100 บาท/กก.)

โดยผลผลิตทุเรียนจะออกมากที่สุดระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งจากการที่กรมวิชาการเกษตรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานและขยายเวลาในการปิดตู้ทำให้สามารถตรวจรับรองการส่งออกได้เพิ่มขึ้นโดยในช่วงระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2564 ผลผลิตทุเรียนที่ส่งออกไปจีน มีจำนวนถึง 4,974 ชิปเมนต์ มากกว่าปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกันที่มีการส่งออก 3,295 ชิปเมนต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75 ทั้งนี้ราคารับซื้อทุเรียนหมอนทอง ณ วันที่ 30 เม.ย.64 อยู่ที่ 90-100 บาท/กก.

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตลาดจีนถือเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่สำคัญของไทยโดยอนุญาตให้นำเข้าผลไม้จากประเทศไทยมากกว่าถึง 22 ชนิด สร้างรายได้ให้แก่ประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท / ปี ดังนั้นคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถรักษาตลาดไว้ได้ โดยไทยและจีนมีข้อตกลงเงื่อนไขการนำเข้าและส่งออกผลไม้ที่ต้องปฏิบัติตามก็คือผลผลิตจะต้องมาจากสวนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP และคัดบรรจุในโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน GMP โดยกรมวิชาการเกษตรได้จัดส่งข้อมูลทะเบียนสวนทุเรียนที่ได้รับการรับรองทั้งหมดส่งให้จีนประกาศในเว็บไซต์ของจีนแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 38,767 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีจำนวน 30,076 ราย ส่วนโรงงานคัดบรรจุ GMP ที่ได้แยกเปลี่ยนทะเบียนและประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ของจีนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,587 โรงงาน

“ทั้งนี้ที่ผ่านมามีจีนได้เปิดด่านอนุญาตให้นำเข้าผลไม้จาก

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 1 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14612

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 64.81

Ad Value: 58,329

PRValue (x3): 174,987

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: แดนมังกรแพนพันธุ์แท้ผลไม้ไทยปลดล็อกเส้นทางเพิ่มด่านนำเข้าตงซิง



ไทยได้จำนวน 3 ด่านคือ ด่านโมหัน ด่าน โห่ยอ๊กวน และ ด่านรอฟผิงเสียง แต่ในขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งข่าวดีว่าสำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) ได้อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สดของไทยที่ด่านตงซิงได้แล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นข่าวดีที่ไทยได้รอคอยมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ประสบความสำเร็จในการเจรจา “ร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีน” กับสำนักงานศุลกากรของจีนเมื่อเดือนเมษายน 2563 นำไปสู่การปลดล็อกเส้นทางทางการขนส่งผลไม้ไปจีนและไทยได้ด่านนำเข้าและส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ส่งออกผลไม้ไปจีนช่วยแก้ปัญหาการติดสะสมบริเวณหน้าด่านโห่ยอ๊กวน โดยเฉพาะในฤดูกาลส่งออกทุเรียนในขณะนี้” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 30 เมษายน - พุธที่ 6 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 2124

หน้า: 7(ซ้าย)

Col.Inch: 8.04

Ad Value: 3,859.20

PRValue (x3): 11,577.60

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: สรุปข่าวในประเทศ: จัดจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลยังให้ปลูกเสกพันธุ์ข้าวพระราชทาน

## สรุปข่าวในประเทศ



### ➤ จัดจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ ยังให้ปลูกเสกพันธุ์ข้าวพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของตพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2564 ที่ท้องสนามหลวง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

# แท้ขายทุเรียนออนไลน์บูม Q1 จีนออร์เดอร์6.2พันล้าน

ตลาดทุเรียนออนไลน์ทั้งใน-นอกประเทศคึกคัก รั้งฤดูผลไม้ภาคตะวันออก “รอยัล ฟาร์ม กรุป” จับมือ “สหกรณ์ขลุง” เปิดพรีออร์เดอร์ทุเรียนพรีเมียมไปจีน ทำยอดขายพุ่งทั้งพันธุ์หมอนทอง-กระดุม-พวงมณี ส่งผลเฉพาะไตรมาส 1/2564 ส่งทุเรียนไปจีนทั้งสด-แช่เย็น มูลค่ารวม 6,280 ล้านบาท

นางเจียวหลิง พาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุป จำกัด ผู้ส่งออกทุเรียนไปจีนและผู้ค้าออนไลน์กล่าวว่า ช่วงนี้จีนมีความต้องการซื้อทุเรียนเกรดพรีเมียมผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก

4

## ทุเรียนออนไลน์

นับตั้งแต่ต้นปี 2564 บริษัทได้เปิดรับพรีออร์เดอร์ลูกค้าและส่งทุเรียนคุณภาพเกรดพรีเมียมโดยใช้แบรนด์ของบริษัทไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศจีน เช่น กวางโจว, เซินเจิ้น, หานหนิง, เซียงไฮ้, ซีอาน โดยมีเครือข่ายที่กระจายสินค้าให้ลูกค้าจากสนามบินอย่างรวดเร็วตามระยะเวลาใกล้เคียงตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปถึง 3-4 วัน

“ตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 การส่งทุเรียนออนไลน์ไปจีนทางเครื่องบินจะได้รับความสะดวกกว่าการขนส่งทางรถยนต์ หรือทางเรือ เพราะการขนส่งเครื่องบินเป็นการขนส่งในอุณหภูมิปกติ ลูกค้ามีความรู้สึกปลอดภัยและการตรวจจะง่ายและรวดเร็วกว่า ในขณะที่ทุเรียนบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ใช้ความเย็นและระบบการขนส่งจะไปกระจุกตัวที่ด่านโหย่วอี้กวน ทำให้การขนส่งล่าช้ารวมทั้งปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนและที่สำคัญมีสายการบินของจีนมาให้บริการขนส่งทุเรียนโดยตรง”

อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจทุเรียนออนไลน์นั้นแตกต่างจากทุเรียนทั่วไป โดยทุเรียนออนไลน์ต้องตอกย้ำกันที่

คุณภาพและตอบรับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ เนื้อทุเรียนแห้งหมอนทอง 35-45% จากมาตรฐานขั้นต่ำ 32% หรือความสุกประมาณ 80-85% ผู้ซื้อนิยมทุเรียนที่ลูกเล็กลง ขนาด 2-5 กิโลกรัม บรรจุกล่องขนาด 10 กิโลกรัม เนื่องจากซื้อทานกันในครอบครัวเล็ก ๆ โดยพันธุ์ “กระดุม” กับ “พวงมณี” จะได้รับความนิยมมากในช่วงต้นฤดูที่ทุเรียน “หมอนทอง” ยังไม่ออกมามาก

“รสชาติของทุเรียนพวงมณีเทียบชั้นได้กับทุเรียนภูเขาไฟของมาเลเซีย ปีนี้ในช่วงต้นฤดู เราได้พวงมณีที่เม็ดลิบเนื้อมาก กระดุมก็เช่นกัน ทำให้เราได้ราคาตลาดออนไลน์ดีที่สุดในรอบปี และช่วงก่อนตรุษจีนก็ได้ทยอยส่งออกไปจีนหลายล็อตแล้ว”

### สหกรณ์เมืองขลุงโคตร่วม

แต่มีข้อน่าสังเกตว่า ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ชาวจีนไม่นิยมซื้อทุเรียนไปฝากผู้ใหญ่ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของจีนทำให้กำลังซื้อลดลง ขณะที่ราคาจำหน่ายลูกค้าออนไลน์ค่อนข้างสูง เพราะต้นทุนสูงกว่าขนส่งทุเรียนทางรถยนต์ 1 เท่า รวมทั้งยังมี ค่าภาษี การตรวจ

โควิด-19 การบริหารจัดการของซบั้งอยู่ในราคา 40-45 บาท/กิโลกรัม และระบบการขนส่งยังไม่คล่องตัว ไม่ใช่ขนส่งได้เฉพาะสินค้าของบริษัท ต้องรอให้มีสินค้าอื่น ๆ บรรทุกน้ำหนักให้เต็มขนาดบรรทุกเครื่องบิน 45 ตัน ดังนั้นราคาขายทุเรียนออนไลน์ปลายทางจะค่อนข้างสูง การคัดคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ลูกค้าเชื่อถือ และทุเรียนทุกลูกจะต้องเคลมให้กับลูกค้าได้ด้วย

“ในปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการตลาดร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ เราเริ่มซื้อทุเรียนเป็นพรีออร์เดอร์ จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์กับสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง เปิดรับพรีออร์เดอร์เพียงวันเดียว 20 ตัน การส่งออกใช้แบรนด์ของสหกรณ์การเกษตรขลุง มีการกำหนดมาตรฐานทุเรียนและยิงเลเซอร์รหัสหมายเลขสวนที่เปลี่ยนให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ ขนส่งโดยสายการบินเส้นเจิ้นแอร์ไลน์เช่าเหมาลำ จากสนามบินเส้นเจิ้นสามารถขายสินค้าในเมืองใกล้ ๆ ภายใน 2 ชั่วโมง หากเป็นเมืองในมณฑลกวางตุ้ง กวางสี จะเป็นวันถัดมา และไกลไปทางเหนือจะเพิ่มอีก 2 วัน ซึ่งจะตรงกับเทศกาลวันแรงงานของจีนที่มีการจับจ่ายเพิ่มขึ้น หากลูกค้าให้การตอบรับแบรนด์สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุงดี มีพรีออร์เดอร์มาถึง 80 ตัน สามารถทำได้ภายใน 1 ชั่วโมง สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำคุณภาพจากเกษตรกร และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นทุเรียนไทยอย่างยั่งยืน” นางเจียวหลิงกล่าว

9

ต่อจากหน้า 4

ทุเรียนออนไลน์

ด้านนายสุนทร นพพรรค ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง กล่าวว่า

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 3 - พุธ 5 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5354

หน้า: 1 (กลาง), 4, 9

Col.Inch: 82.21

Ad Value: 110,983.50

PRValue (x3): 332,950.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แห่ขายทุเรียนออนไลน์บูม Q1 จีนออร์เดอร์6.2พันล้าน

ทุเรียนส่งออกออนไลน์ของสมาชิกเบอร์เน็ต สหกรณ์การเกษตรเมืองชลง ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าจากเดิมที่ได้ราคาหน้าส่งระหว่าง 105-110 บาท ทางบริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป รับซื้อ 130 บาท และโอนเงินล่วงหน้าให้สหกรณ์ การกำหนดสเปกพรีเมียมออนไลน์ค่อนข้างเข้มงวดเกรด A B ขนาดลูก 2-5 กิโลกรัม ผลเต็ม 3 พู 1 เม็ด เปอร์เซ็นต์เนื้อแห้ง 35% (ระยะเวลาสุก 3-5 วัน) บรรจุกล่องละ 10 กิโลกรัม แต่สมาชิกต้องการขายเกรด C เหนารวมไปด้วย ทุเรียนเกรดพรีเมียมมีเพียงพอประมาณอัตราส่วนในสวน 40:60 ซึ่งมั่นใจคุณภาพ 100% การทำออนไลน์จะได้ส่วนแบ่งการตลาดที่ราคาสูง เกษตรกรจะหันมาทำทุเรียนคุณภาพมากขึ้น

## จีนตลาดหลักทุเรียนไทย

นายวุฒิพงษ์ รัตนมณฑิ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนขายผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลและผลผลิตแปรรูปจากเกษตรกรสามารถสั่งซื้อได้ทาง “เฟซบุ๊ก-เพจ” โดยทุเรียนมีการจัดจำหน่ายหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ชะนี, หมอนทอง, พวงมณี และนกหยิบ ขนาดบรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม ไม่คิดค่าบริการส่ง เพราะมีโปรโมชั่นของบริษัท ไปรษณีย์ไทย ปกติจะมียอดลูกค้าเฉลี่ยวันละ 100 ราย แต่ในช่วงวันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม ออร์เดอร์จะลดลงเพราะอำเภอปลายทางไปรษณีย์ไม่ส่งสินค้าเป็นบางแห่ง

ด้านนายประสาทพร ศรีสกุลเดช รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจังหวัด กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า ทุกวันนี้เกษตรกรหันมาทำออนไลน์กันมากขึ้น แต่สำหรับทุเรียนสวนแปลงขนาดกลางขึ้นไป ควรแบ่งทำขายออนไลน์ต้นละ 1-2 ลูก ขายในช่วงต้นฤดูเลือกพรีเมียมตั้งราคาสูงกล่องละ 2 ลูก ราคา 2,000-

2,500 บาท เพราะราคาต้นฤดูสูงเพื่อให้ได้ต้นทุนคืนก่อน ที่เหลือตัดขายล้าง เพราะต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทุกต้นในแปลงประมาณ 2,000-2,500 บาท/ต้น

ส่วนการส่งออกทุเรียนไทย ล่าสุดมีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ในช่วงไตรมาส 1/2564 ไทยส่งออกทุเรียนสดคิดเป็นมูลค่า 6,303 ล้านบาท หรือลดลง 18.6% โดยตลาดอันดับ 1 คือจีน คิดเป็นสัดส่วน 87.79% มูลค่าส่งออก 5,534 ล้านบาท ขยายตัว 9.53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รองลงมาคือตลาดฮ่องกง สัดส่วน 6.77% มูลค่า 426 ล้านบาท หรือติดลบ -62.28%, ตลาดเวียดนาม สัดส่วน 4.86% มูลค่า 306 ล้านบาท หรือติดลบ -79%, ตลาดสหรัฐ สัดส่วน 0.23% มูลค่า 14.71 ล้านบาท หรือติดลบ -25% และตลาดญี่ปุ่น สัดส่วน 0.11% มูลค่า 6.69 ล้านบาท หรือขยายตัว 48%

ส่วนสินค้าทุเรียนแช่เย็นจนแข็งมีมูลค่า 827 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15% โดยอันดับ 1 ยังคงเป็นตลาดจีน สัดส่วน 90% มูลค่า 746 ล้านบาท หรือขยายตัว 18.38% รองลงมา ตลาดสหรัฐ สัดส่วน 4.9% มูลค่า 40.53 ล้านบาท หรือติดลบ -20.26%, ตลาดแคนาดา สัดส่วน 0.85% มูลค่า 7.06 ล้านบาท หรือติดลบ -48%, ตลาดอินโดนีเซีย สัดส่วน 0.85% มูลค่า 7.01 ล้านบาท หรือขยายตัว 1,224.02% และตลาดออสเตรเลีย สัดส่วน 0.85% มูลค่า 6.92 ล้านบาท หรือขยายตัว 137.47%

อนึ่ง ราคาทุเรียนจากเว็บไซต์ Kaset price ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 ทุเรียนหมอนทอง กก.ละ 100-140 บาท, ก้านยาว กก.ละ 120-160 บาท และชะนี กก. 90-100 บาท